

THƯ NGỎ

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong ngày hội Háng Pò năm 2024

- Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị;
- Quý Doanh nghiệp;
- Nhân dân trên địa bàn huyện Bình Gia.

Hội Háng Pò là ngày hội truyền thống có từ rất lâu đời, được cha ông ta kể lại từ ngày mùng 02 đến ngày mùng 04 tháng 4 âm lịch; các chàng trai, cô gái dân tộc Nùng lại kéo nhau đến trẩy hội, cùng nhau cất lên tiếng hát giao duyên qua làn điệu sli, và cũng từ những lời ca tiếng hát đó đã nhiều cặp đôi nam thanh nữ tú được nên vợ thành chồng. Những năm gần đây ngày Hội Háng Pò đã thu hút được đông đảo du khách thập phương; có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được diễn ra.

Năm 2024 ngày hội Háng Pò xã Thiên Thuật được tổ chức với quy mô cấp huyện, diễn ra trong 03 ngày: Từ ngày 09 – 11/5/2024 (Tức ngày mùng 02 đến hết ngày 04/4 âm lịch). Lễ hội được diễn ra với nhiều hoạt động, các trò chơi dân gian phong phú và đa dạng như: Tham gia trình diễn múa sư tử; tổ chức giải bóng chuyền da nam mở rộng; Gia lư hát then đàn tính, sli, lượn...; Trình diễn hát cò lầu trong đám cưới người Nùng; Tổ chức đêm gia lưu văn nghệ và lư trại; Các gian hàng trưng bày quản bá sản phẩm nông nghiệp, văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương; tổ chức môn bán nỏ huyện Bình Gia mở rộng; Các trò chơi lấy cò nam, nữ; đẩy gậy nam, nữ; kéo co; đi khà kheo; bịt mắt đánh trống; oản quan; nhảy bao bố; chơi chuyên;...

Để công tác tổ chức Lễ hội Háng Pò năm 2024 thành công, thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị sản văn hóa dân tộc và tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân và du khách thập phương, UBND xã Thiên Thuật và Ban Tổ chức hội đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và kinh phí để tổ chức Lễ hội...

Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp trong công tác xã hội hóa tổ chức các hoạt động văn hóa, bảo tồn gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, UBND xã rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ tinh thần và vật chất của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, Nhân dân trong và ngoài huyện Bình Gia để công tác tổ chức ngày hội được chu đáo, hiệu quả cao nhất.

Thay mặt UBND xã Thiện Thuật, xin gửi tới quý cơ quan, doanh nghiệp và quý vị lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, thành công!

Mọi thông tin, ủng hộ xin vui lòng gửi về địa chỉ sau:

1. UBND xã Thiện Thuật, địa chỉ: thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, (hoặc liên hệ đ/c Lăng Văn Cúc, Công chức Kế toán – Tài chính xã, số điện thoại 0367294205).

2. Kinh phí ủng hộ xin gửi vào số tài khoản: 8410215037331

Tại Ngân hàng: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (AgriBank) CHI NHÁNH Bình Gia.

Một lần nữa, Ban tổ chức xin gửi tới Quý Doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm lời chúc sức khỏe, thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống!

Trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH

Lâm Thị Hiếu